



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน บัณฑิตวิทยาลัย โทร. 6988, 6993

ที่ มอ 950/ว 171

วันที่ 28 กันยายน 2561

เรื่อง การตีความคำว่า "ผลงานวิทยานิพนธ์" และ "ผลงานส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์" ในการตีพิมพ์เพื่อขอสำเร็จการศึกษา

①

เรียน คณบดีคณะ.....

ตามที่บัณฑิตวิทยาลัยเสนอเรื่อง การตีความคำว่า "ผลงานวิทยานิพนธ์" และ "ผลงานส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์" ในการตีพิมพ์เพื่อขอสำเร็จการศึกษา เข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2561 นั้น ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ผลงานวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์หรือผลงานส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่เพื่อใช้ประกอบการขอสำเร็จการศึกษาได้ตามประกาศ/ระเบียบ/ข้อบังคับหรือข้อกำหนดต่าง ๆ ที่ออกโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและมหาวิทยาลัยเป็นดังนี้

1. ผลงานวิจัยต้องเป็นบทความวิจัยต้นฉบับ (Original article) แต่ไม่ใช่บทความทบทวนวรรณกรรม (Review article) ที่เขียนจากการวิเคราะห์ สรุปหรือทบทวนผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องไม่ว่าบทความดังกล่าวจะอ้างอิงผลงานวิทยานิพนธ์หรือไม่ก็ตาม
2. รูปแบบบทความต้นฉบับ (Original article) ที่ตีพิมพ์ ต้องประกอบด้วย บทนำ (ที่มาและความสำคัญของปัญหา) วัตถุประสงค์ของการวิจัย วิธีดำเนินการวิจัย สรุปและอภิปรายผลการวิจัย และเอกสารอ้างอิง หรือเป็นไปตามวารสารกำหนด

และหลักสูตรในที่มีข้อกำหนดในเรื่องจำนวนชิ้นผลงานตีพิมพ์/เผยแพร่ที่มากกว่าที่ระบุในประกาศ/ระเบียบ/ข้อบังคับหรือข้อกำหนดต่าง ๆ ที่ออกโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและมหาวิทยาลัย ผลงานตีพิมพ์/เผยแพร่ในส่วนที่มากกว่านั้น จะต้องมียุทธศาสตร์เช่นใดจึงจะสามารถใช้ประกอบการขอสำเร็จการศึกษาตามเงื่อนไขของหลักสูตรได้นั้น ให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรนั้น ๆ เป็นผู้กำหนด และให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่การประชุมครั้งนี้เป็นต้นไป โดยไม่มีผลย้อนหลัง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง

(ศาสตราจารย์ ดร.ดำรงศักดิ์ ฟาร์รุงสาง)

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

② ส่วน รองคณบดีฝ่ายพัฒนาระบบงานและนิเทศกิจ

เพื่อโปรดพิจารณา เห็นควรส่งบุคลากรศึกษา/หลักสูตร
ตามเรื่องการตีความคำว่า "ผลงานวิทยานิพนธ์" และ "ผลงานส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์" ที่คณะกรรมการเสนอให้ กวดขัน โดยผลงานวิจัย
ต้องเป็นบทความวิจัยต้นฉบับ (Original article) ไม่ใช่วางความ
ทบทวนวรรณกรรม (Review article)

ทั้งนี้ ผลของ คดีนี้ทั้งแต่การประชุม คณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัย
วันที่ 6/2561 วันที่ 29 ส.ค.61 เป็นต้นไป โดยไม่มีผลย้อนหลัง

(ส.ค. 61)

1 ส.ค. 61



ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เรื่อง เกณฑ์ในการตีพิมพ์ผลงานวิจัยเพื่อขอสำเร็จการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ฉบับที่ 2

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีนโยบายให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามีการตีพิมพ์ผลงานวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ในวารสารที่มีชื่อในฐานข้อมูลระดับชาติและนานาชาติ ที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หรือวารสารทางวิชาการมีกรรมกรภายนอกกรวมกลั่นกรอง (Peer review) และกรรมการประจำคณะให้ความเห็นชอบในการพิจารณาคุณภาพของวารสารที่ตีพิมพ์ ทั้งนี้ สำหรับผลงานวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์หรือผลงานส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่เพื่อใช้ประกอบการขอสำเร็จการศึกษาได้ตามประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับหรือข้อกำหนดต่าง ๆ ที่ออกโดย สกอ. และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีข้อกำหนดไว้ดังนี้

1. ผลงานวิจัยต้องเป็นบทความวิจัยต้นฉบับ (Original article) แต่ไม่ใช่บทความทบทวนวรรณกรรม (Review article) ที่เขียนจากการวิเคราะห์ สรุปหรือทบทวนผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะบทความดังกล่าวจะอ้างอิงผลงานวิทยานิพนธ์หรือไม่ก็ตาม
2. รูปแบบบทความต้นฉบับ (Original article) ที่ตีพิมพ์ ต้องประกอบด้วย บทนำ (ที่มา ความสำคัญของปัญหา) วัตถุประสงค์ของการวิจัย วิธีดำเนินการวิจัย สรุปและอภิปรายผลการวิจัย และเอกสารอ้างอิง หรือเป็นไปตามวารสารกำหนด

หลักสูตรในที่มีข้อกำหนดในเรื่องจำนวนชิ้นผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ที่มากกว่าที่ระบุในประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับหรือข้อกำหนดต่าง ๆ ที่ออกโดย สกอ. และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ในส่วนที่มากกว่านั้น จะต้องมึลักษณะเช่นใดจึงจะสามารถใช้ประกอบการขอสำเร็จการศึกษาตามเงื่อนไขของหลักสูตรได้นั้น ให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรนั้น ๆ เป็นผู้กำหนด

ทั้งนี้ มีผลบังคับใช้กับนักศึกษาทุกระดับ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2561

(ศาสตราจารย์ ดร.ดำรงศักดิ์ ฟ้างู่งสง)

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย